
From: Valdimar Jóhannsson <valdimarjo@gmail.com>  
Sent: þriðjudagur, 18. júní 2019 19:54 
To: Kristófer A. Tómasson <kristofer@skeidgnup.is> 
Subject: Vegamál 
 
Sæll Kristófer, 
fyrir hönd heimilisfólks á Stóra-Núpi fer ég fram á það með formlegum hætti að sveitarstjórn hlutist 
til með það að vegurinn hingað að Stóra-Núpi verði nú þegar lagfærður og lagt á hann bundið slitlag. 
Ástandið hér síðustu vikur hefur verið þannig að ekki verður lengur við unað. Hér er rekin opinber 
starfsemi sem fylgir mikil umferð og ætti ekki að setja skör lægra en annarri starfsemi. 
 
Ég er tilbúinn til að koma og ræða við ykkur ef það hjálpar. 
 
Kveðja, 
Valdimar 
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